

MB Đắc Nông chính thức khai trương, tiên phong thu xếp vốn cho dự án trọng điểm

18:14 21/03/2025

Tác giả: Đang cập nhật

Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới của MB trong việc mở rộng mạng lưới, mang đến các giải pháp tài chính đa dạng, đáp ứng nhu cầu giao dịch và hỗ trợ hiệu quả cho khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức trên địa bàn.



Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa chính thức khai trương chi nhánh MB Đắk Nông tại số 79, đường 23/3, phường Nghĩa Tân, TP. Nghĩa Gia, tỉnh Đắk Nông. Là một trong những tỉnh có tốc độ phát triển nhanh tại Tây Nguyên, Đắk Nông sở hữu tài nguyên phong phú, hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, cùng tốc độ đô thị hóa và thương mại hóa không ngừng gia tăng. Với vị trí chiến lược kết nối Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, địa phương này mở ra nhiều cơ hội phát triển kinh tế - xã hội. Nhận thấy tiềm năng đó, MB Đắk Nông ra đời không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng mạng lưới của MB mà còn góp phần mang đến các giải pháp tài chính hiện đại, đồng hành cùng khách hàng và thúc đẩy sự phát triển kinh tế khu vực.



Khẳng định cam kết đồng hành với sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương, MB đã ký kết hợp đồng thu xếp vốn với Công ty TNHH Luyện kim Trần Hồng Quân để tài trợ cho dự án Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông - một trong những dự án trọng điểm, có tổng mức đầu tư gần 1 tỷ USD, công suất 450.000 tấn nhôm/năm. Trong đó, MB đóng vai trò tổ chức tín dụng đầu mối, thu xếp vốn với tổng quy mô lên đến 12.500 tỷ đồng.

Dự án này không chỉ góp phần phát triển ngành công nghiệp nhôm trong nước mà còn tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm và nâng cao đời sống cho người dân địa phương. Sự kiện ký kết lần này là minh chứng rõ nét cho sự đồng hành của MB trong việc hỗ trợ

các doanh nghiệp phát triển bền vững, tạo nền tảng cho sự thịnh vượng của tỉnh Đắk Nông nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung.



Phát biểu tại sự kiện, ông Lưu Trung Thái, Chủ tịch HĐQT MB, nhấn mạnh: "MB luôn cam kết đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. Việc khai trương MB Đắk Nông không chỉ mở rộng mạng lưới phục vụ khách hàng mà còn thể hiện vai trò của MB trong hỗ trợ doanh nghiệp, điển hình là thu xếp vốn cho dự án Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông - một dự án chiến lược với tổng mức đầu tư gần 1 tỷ USD. MB tin tưởng rằng sự hợp tác này sẽ tạo động lực quan trọng cho ngành công nghiệp địa phương, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm cho người dân."



Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông bày tỏ: "Sự hiện diện của MB mang đến cho người dân Đắk Nông có 1 sự lựa chọn mới trong tín dụng. Trong những năm qua, đảng bộ chính quyền đảng bộ nhân dân tỉnh Đắk Nông đã nỗ lực vươn lên tạo được nhiều điểm nhấn, Để nhìn vào tầm nhìn trong tương lai gần, Đắk Nông hướng vào 3 trụ cột rất quan trọng, trong đó có công nghiệp khai khoáng, tháo được nút thắt khó khăn và khắc phục hợp đồng với MB - dự án Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông, hợp đồng cũng chắc chắn là lớn nhất của tỉnh chúng ta cho đến thời điểm hiện tại có ý nghĩa chiến lược với sự phát triển công nghiệp của tỉnh." Qua đó thể hiện niềm tin MB sẽ tiếp tục phát huy vai trò, đồng hành cùng Đắk Nông trong chặng đường phát triển sắp tới.



NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

· Trao tặng ngân sách ủng hộ

CHƯƠNG TRÌNH XÓA NHÀ TẠM, NHÀ DỘT NÁT TỈNH ĐẮK NÔNG

Ngày 21 tháng 03 năm 2025



Bên cạnh các hoạt động tài chính - ngân hàng, MB cũng đặc biệt chú trọng đến trách nhiệm xã hội với cộng đồng. Nhân dịp khai trương MB Đắk Nông, MB đã trao tặng 2 tỷ đồng cho chương trình "Xóa nhà tạm, nhà dột nát" của tỉnh Đắk Nông. Đây là hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn cải thiện điều kiện sống, góp phần xây dựng cộng đồng phát triển bền vững.



 **MB**
LỄ KHAI TRƯƠNG MB ĐẮC NÔNG
Ngày 21 tháng 03 năm 2025



Sự kiện khai trương MB Đắk Nông tiếp tục khẳng định cam kết mở rộng mạng lưới, mang đến những giải pháp tài chính vượt trội, an toàn và thuận tiện cho khách hàng của MB. MB Đắk Nông sẽ là cầu nối đưa các dịch vụ ngân hàng số hiện đại đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp địa phương.

Bảo Châu

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/mb-dak-nong-chinh-thuc-khai-truong-tien-phong-thu-xep-von-cho-du-an-trong-diem>